



สรุปข่าวรัฐสภา

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 3 ครั้งที่ 10 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)

วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชั้น 2 อาคารรัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 3 ครั้งที่ 10 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) โดยมี นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง และนายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนทำหน้าที่ประธานการประชุม

ประธานฯ ได้อนุญาตให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปรึกษาหารือในเรื่องต่าง ๆ ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 24 เป็นเวลาพอสมควรแล้ว และประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

(1) กระทู้ถาม

1.1 กระทู้ถามสดด้วยวาจา

1.1.1 กระทู้ถามเรื่อง การระงับเหตุและการช่วยเหลือประชาชนจากกรณีเกิดเหตุระเบิดภายในโรงงานผลิตเม็ดโพลีพลาสติก บริษัท หมิงตี้ เคมีคอล จำกัด ในซอยกิ่งแก้ว 21 ม.15 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 64 เวลา 03.20 น. แรงระเบิดส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย มีการเตรียมการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยอย่างไร โดย นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสมุทรปราการ พรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ตอบ

จากเหตุการณ์ระเบิดและไฟไหม้บริษัท หมิงตี้ เคมีคอล จำกัด ซึ่งเป็นโรงงานผลิตโพลีและเม็ดพลาสติก ซอยกิ่งแก้ว 21 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ส่งผลให้บ้านเรือนประชาชน โรงแรม อพาร์ทเมนท์ ห้องพัก ระยะเวลาครบรอบ ๆ จากโรงงานที่ระเบิดทำให้บ้านเรือนได้รับแรงสั่นสะเทือนทำให้กระจกบ้านตกลงมาและประชาชนได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้น้องพอส หรือนายกรสิทธิ์ ลาวพันธ์ อาสาสมัครหน่วยกู้ภัยสมเด็จพระเจ้าพระยา เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้มีการเตรียมการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยอย่างไร กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม โดยตอบชี้แจงว่า จากเหตุการณ์ระเบิดและไฟไหม้บริษัท หมิงตี้ เคมีคอล จำกัด เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เวลาประมาณ 3.20 นาฬิกา เบื้องต้นทราบว่า เป็นโรงงานของชาวจีนไต้หวัน ได้มีการตั้งโรงงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 คาดการณ์ว่าน่าจะเกิดจากสารเคมีรั่วไหล มีการเกิดระเบิดขึ้นอย่างรุนแรง ส่งผลให้มีการผู้บาดเจ็บ จำนวน 44 ราย และชีวิต จำนวน 1 ราย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ได้ติดตามและประสานงานสนับสนุนการปฏิบัติงานกับจังหวัดสมุทรปราการ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการได้ดำเนินการตามแผนบรรเทาสาธารณภัย และจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ณ ศูนย์มูลนิธิร่วมกตัญญู ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ที่กำหนดให้ต้องมีการจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ โดย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้บัญชาการ มีอำนาจควบคุมและกำกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ราชอาณาจักร ให้เป็นไปตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ นอกจากนี้ในแต่ละจังหวัดก็ต้องมีการจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดด้วย ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อำนวยการจังหวัด รับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในเขตจังหวัดนั้น ในกรณีของเหตุระเบิดและไฟไหม้ที่บริษัท หมิงตี้ เคมีคอล จำกัด ถือเป็นสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่งที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ มีหน้าที่ต้องควบคุมและบัญชาการให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อาทิ แนวทางและวิธีการในการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า รวมถึงการอพยพประชาชนมีมาตรการที่จำเป็นต้องใช้ในการบรรเทาสาธารณภัยอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง พร้อมทั้งมีการจัดเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร อุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้และจัดระบบการปฏิบัติการในการบรรเทาสาธารณภัย การจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจเมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น รวมทั้งการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และยานพาหนะ เพื่อใช้ในการบรรเทาสาธารณภัย การสงเคราะห์ผู้ประสบภัย การดูแลเกี่ยวกับการสาธารณสุข และการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการสื่อสารและการสาธารณสุขโรค รวมถึงการซ่อมแซม บำรุง ฟื้นฟู และให้ความช่วยเหลือประชาชนภายหลังที่สาธารณภัยสิ้นสุด นอกจากนี้ มีการบริหารบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีบุคลากรเข้ามาช่วยเหลือประมาณ 1,000 คน มีเครื่องจักรกลประมาณ 200 กว่ารายการ และจังหวัดสมุทรปราการได้ประกาศเป็นภัยพิบัติ ในอำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ เพื่อใช้งบประมาณในการบรรเทาสาธารณภัยเฉพาะหน้า และจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมส่งเฮลิคอปเตอร์ ปก. KA-32 พร้อมชุดเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ERT และระดมรถดับเพลิง และเคมีโฟมสนับสนุนควบคุมที่เกิดเหตุอีกจำนวนมาก เพื่อร่วมกันระงับเหตุไฟไหม้รุนแรงโรงงานพลาสติกดังกล่าว ขณะนี้มีผู้อพยพประมาณ 249 คน และมีผู้เสียชีวิต จำนวน 1 คน ซึ่งได้รับเงินช่วยเหลือค่าจัดการศพ และได้รับรายงานล่าสุดว่าสามารถควบคุมเพลิงได้เรียบร้อยแล้ว

1.1.2 กระตุ้ถามเรื่อง เหตุเพลิงไหม้และระเบิดของโรงงานผลิตเม็ดโพลีเอทิลีนและพลาสติกขนาดใหญ่ ซอยกิ่งแก้ว 21 อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ โดย นายวุฒินันท์ บุญชู สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสมุทรปราการ พรรคก้าวไกล เป็นผู้ตั้งกระตุ้ถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ตอบ

จากเหตุการณ์ดังกล่าว สร้างความเสียหายให้กับประชาชนเป็นจำนวนมาก รัฐบาลมีแนวทางในการชดเชยให้กับประชาชนด้วยความเป็นธรรมอย่างไร เนื่องจากวงเงินประกันที่โรงงานทำไว้เพื่อป้องกันความเสียหายโดยรอบมีเพียง 20 ล้านบาท ซึ่งไม่เพียงพอต่อการซ่อมแซม เยียวยา อสังหาริมทรัพย์ ประชาชนต้องฟ้องร้องเองหรือไม่ รัฐบาลมีแนวทางการช่วยเหลืออย่างไร อีกทั้ง สารตกค้างของน้ำในพื้นที่เกิดจากสารปนเปื้อน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในระยะยาว รัฐบาลจะมีการตรวจสุขภาพให้กับเจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร ประชาชน ผู้เผชิญเหตุ อย่างละเอียดอย่างไร และมีแนวทางในการดูแล สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างไร ด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทำให้เห็นว่า อาสาสมัคร นักผจญเพลิงต้องจัดหาอุปกรณ์ป้องกันเอง รัฐบาลมีแนวทางพัฒนาในการปรับปรุงอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติหน้าที่ให้ครบถ้วนอย่างไร นอกจากนี้ รัฐบาลมีแนวทางในการดูแลเยียวยาผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บ ในระยะยาวอย่างไร

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นผู้ตอบกระตุ้ถาม โดยตอบชี้แจงว่า การเยียวยาจะเป็นไปตาม

ระเบียบของกระทรวงการคลัง และกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยของสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้มีการเยียวยาผู้เสียชีวิตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ด้านปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นได้มีการตรวจสอบรอบโรงงานในรัศมี 8 กิโลเมตร ยังอยู่ในความปลอดภัย โดยค่าเฉลี่ยทั้งหมดไม่เกินมาตรฐานที่กำหนด ด้านมลพิษน้ำ มีการตรวจสอบแหล่งน้ำโดยรอบได้เก็บตัวอย่างจากการปนเปื้อนในคลองสาธารณะ ซึ่งคุณภาพของน้ำ ไม่พบการปนเปื้อน ประชาชนสามารถใช้น้ำได้อย่างปกติ แต่ควรงดใช้น้ำกรองในการอุปโภคบริโภคในขณะนี้ และได้มีการฉีดน้ำควบคุมอุณหภูมิเพื่อป้องกันการประทุอีกครั้ง ซึ่งในขณะนี้ยังกันพื้นที่โดยรอบ 1 กิโลเมตร ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวยังไม่สามารถกลับเข้าพื้นที่ได้ โดยผู้เชี่ยวชาญยืนยันว่าสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ทั้งหมด เมื่อควบคุมอุณหภูมิสารที่ตกค้างอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานแล้วจะนำไปกำจัดที่โรงงานที่มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะทันที ซึ่งทุกปัญหาที่เกิดขึ้นรัฐบาลจะดูแลอย่างใกล้ชิด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วน โดยจะบูรณาการร่วมมือกัน อาทิ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมโรงงาน กรมควบคุมมลพิษ นอกจากนี้ ได้วัดคุณภาพอากาศโดยรอบทุกพื้นที่แล้วอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย ไม่กระทบกับสุขภาพประชาชนด้านความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานและประชาชน รัฐบาลมีความห่วงใยเป็นอย่างมาก เพราะไม่ต้องการให้เกิดความสูญเสียขึ้น โดยจะถอดบทเรียนในเหตุการณ์นี้ ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยภายใต้การดูแลกระทรวงมหาดไทย ได้ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มูลนิธิ องค์กรต่าง ๆ สร้างความเข้าใจร่วมกัน โดยรัฐบาลจะดูแลเรื่องนี้ให้ดีที่สุด และจะนำข้อสังเกตที่สมาชิกฯแนะนำไปศึกษา เพื่อให้การป้องกันภัยเป็นไปตามมาตรฐานสากล

1.2 กระทู้ถามทั่วไป

1.2.1 กระทู้ถาม เรื่อง ขอให้กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้นักเรียนได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น โดยนางอนุรัักษ์ บุญศล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสกลนคร พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

(เลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 3 ครั้งที่ 4 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564)

ด้วยปัจจุบันโรงเรียนขยายโอกาสทั่วประเทศประมาณ 7,000 กว่าโรงเรียน มีจำนวนนักเรียนประมาณ 810,000 คน เด็กนักเรียนเมื่อจบการศึกษาจากโรงเรียนขยายโอกาส โดยเฉพาะในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ประสบปัญหาในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น จากสาเหตุหลักหลายปัจจัย เช่น สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของครอบครัว ปัญหาการเดินทางไปโรงเรียนและคุณภาพของโรงเรียน ฯลฯ จากปัญหาดังกล่าวส่งผลให้เยาวชนของชาติกลุ่มนี้ขาดโอกาสในการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ทัดเทียมกับเยาวชนในวัยเดียวกัน อีกทั้งทำให้ประเทศชาติขาดการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนที่จะเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคตจึงขอเรียนถามว่า

1. กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายบริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทั่วประเทศในระยะสั้นและระยะยาวอย่างไร ขอทราบรายละเอียด

2. กระทรวงศึกษาธิการมีมาตรการแก้ไขปัญหาของโรงเรียนขยายโอกาสให้นักเรียนได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นหรือไม่ อย่างไร ขอทราบรายละเอียด

นางสาวตรีณัฐ เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตอบชี้แจงว่า โรงเรียนขยายโอกาสของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ผ่านมารัฐบาลได้เล็งเห็นถึงการยกระดับของการศึกษา ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ขยายโอกาสการศึกษาภาคบังคับ ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยไม่มีการเก็บค่าการศึกษา โดยโรงเรียนขยายโอกาสมีประมาณ 7,000 แห่ง นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีการศึกษาต่อถึง

ชั้นมัธยมปลาย โรงเรียนขยายโอกาส คือพื้นที่แห่งความหวัง สานฝันให้กับนักเรียนที่มีข้อจำกัดในการศึกษาต่อ นักเรียนส่วนใหญ่เป็นครอบครัวในชนบท สิ่งที่ทำให้มีรายได้คือการทำไร่ ทำนา ไร่จ้างทั่วไป ทำให้ด้านการเงินไม่มีความพร้อมมากนัก สิ่งเหล่านี้เป็นเหตุผลที่ทำให้ทางครอบครัวตัดสินใจให้เข้าเรียนในโรงเรียนใกล้บ้าน และเป็นโรงเรียน “ขยายโอกาส” ทำให้เด็กเหล่านั้นจบการศึกษาภาคบังคับได้ เพื่อให้บุคคลเหล่านั้นได้มีการขยายศักยภาพทางการศึกษา การเรียนการสอนจึงเน้นไปที่ “ทักษะชีวิต” ถ้าจะเรียนตามหนังสือ ตามตัวชี้วัด เด็กจะเบื่อและคิดว่าไกลตัว ดังนั้น จึงได้บูรณาการเข้ากับวิชาอื่น ๆ ย่อยเนื้อหา และหลอมรวมออกมาเป็นกิจกรรม โดยมีการเชื่อมโยงไปถึงการศึกษาระบบนิเวศในท้องถิ่นของนักเรียน ทั้งนี้ ในปัจจุบันมีจำนวนนักเรียนลดลงเนื่องจากจำนวนประชากรที่เกิดขึ้นใหม่มีจำนวนลดลง อีกทั้งมีการพัฒนาทักษะของนักเรียนให้ดีขึ้นสามารถใช้เทคโนโลยีได้เป็นอย่างดีทำให้คุณภาพทางการศึกษาดีขึ้น กระทรวงศึกษาธิการจึงได้เลือกโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ตามนโยบายของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี “1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ” ซึ่งเป็นนโยบายที่สอดคล้องกับคำกล่าวที่ว่า “จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” โดยมุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียน ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามบริบทของตนเอง สร้างโอกาสให้นักเรียนในพื้นที่ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ เกิดความเท่าเทียมและครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านการจัดการศึกษาของประเทศ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ต้องมีความเข้มแข็งทางวิชาการ เป็นสถานศึกษาคุณธรรม มีความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม งานอาชีพ และสุขภาพอนามัย เป็นโรงเรียนศูนย์รวมการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถให้บริการการศึกษาแก่นักเรียน และชุมชนในระยะยาว โดยเป็นโรงเรียนที่มีความพร้อมในเรื่องการสร้างอาชีพ มีการจัดการศึกษาระหว่างสถาบันอาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัยท้องถิ่นในการพัฒนาหลักสูตรเรื่องอาชีพ สำหรับในเรื่องบุคลากรทางการศึกษาจะต้องมีการพัฒนาเพื่อให้มีประสิทธิภาพ มีสมรรถภาพและสมรรถนะในด้านภาษาและดิจิทัล ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นในเรื่องหลักสูตร สำหรับนักเรียนที่ยากจนและด้อยโอกาสทางการศึกษา ได้มีการสร้างเครือข่ายกับภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกองทุน เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) มีภารกิจในการช่วยเหลือดูแลกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือด้อยโอกาสนับตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยแรงงานให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา เพื่อบรรเทาความยากจนอันเป็นรากเหง้าของปัญหาอื่น ๆ หรือได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการศึกษาและทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำมากขึ้น การสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของครูและโรงเรียนในการใช้เทคโนโลยี การจัดการเรียนการสอน และทักษะการเรียนการสอนจะตอบโจทย์ความแตกต่างหรือข้อจำกัดของเด็กและเยาวชน อันเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการลดความเหลื่อมล้ำของการศึกษาในประเทศไทย

1.2.2 กระตุ้ถาม เรื่อง การบริหารจัดการขยะในกรุงเทพมหานคร โดยนายองอาจ คล้ามไพบูลย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้ตั้งกระตุ้ถามถาม นายกรัฐมนตรี

(เลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 3 ครั้งที่ 6 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564)

- เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายให้ตอบกระตุ้ถามติดภารกิจสำคัญไม่สามารถมาตอบกระตุ้ถามดังกล่าวได้ จึงขอเลื่อนการตอบกระตุ้ถามไปในคราวถัดไป

1.2.3 กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาการจัดการระบบระบายน้ำบริเวณถนนกาญจนาภิเษก ตัดถนนเพชรเกษม (แยกเดอะมอลล์บางแค) โดย นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดกรุงเทพมหานคร พรรคก้าวไกล เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

- เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายให้ตอบกระทู้ถามติดภารกิจสำคัญ ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามดังกล่าวได้ จึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามไปในคราวถัดไป

1.2.4 กระทู้ถาม เรื่อง การสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยชะยุ้ง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัด ศรีสะเกษ โดย นายจาดุรงค์ เพ็ญรพัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดศรีสะเกษ พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี

(เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข 1.2.3 – 1.2.4 เลื่อนมาจากการประชุม สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 3 ครั้งที่ 8 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2564)

โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยชะยุ้ง ซึ่งอยู่อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัด ศรีสะเกษ มีลักษณะเป็นเขื่อนดิน ยาว 620 เมตร สูง 24.35 เมตร สามารถเก็บกักน้ำได้ประมาณ 42 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) หากดำเนินการก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จจะสามารถสนับสนุนน้ำเพื่อการผลิต น้ำประปาได้ให้แก่ราษฎรในพื้นที่ 5 ตำบล ของอำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ และสามารถ ส่งน้ำสนับสนุนด้านการเกษตรในช่วงฤดูฝนกว่า 42,000 ไร่ และในช่วงฤดูแล้งอีกกว่า 10,500 ไร่ นอกจากนี้ ยังช่วยบรรเทาความเสียหายจากอุทกภัยทางด้านท้ายน้ำได้อีกด้วย การดำเนินการก่อสร้างดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนนโยบายการพัฒนาพื้นที่โดยการพัฒนาแหล่งน้ำในบริเวณเชิงเขาพนมดงรัก ให้เป็นแหล่งน้ำ สำหรับใช้ในการเกษตรกรรมและอุปโภคบริโภคในฤดูฝนและฤดูแล้ง อีกทั้ง สามารถส่งน้ำ ช่วยเหลือเกษตรกรทำประมง รวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจของราษฎรในบริเวณใกล้เคียง ดังนั้น หากมีการดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยชะยุ้งโดยเร็วย่อมจะ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่าง ๆ ต่อประชาชนในพื้นที่อย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรมีน้ำใช้ตลอดทั้งปีการอุปโภค-บริโภค และแก้ไขปัญหา น้ำท่วมได้อย่างยั่งยืนในอนาคต จึงขอเรียนถามว่า

1. รัฐบาลมีแผนงานและขั้นตอนในการสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยชะยุ้งหรือไม่ อย่างไร ขอทราบรายละเอียด
2. หากรัฐบาลมีแผนงานในการสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยชะยุ้งจะเริ่มทำการก่อสร้าง เมื่อใดใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างและใช้งบประมาณเท่าใด มีปัญหาอุปสรรคหรือไม่ อย่างไร ขอทราบ รายละเอียด

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับ มอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม โดยตอบชี้แจงว่า รัฐบาล ได้ติดตามเรื่องนี้มาโดยตลอด การสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยชะยุ้ง เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง แต่เกิดปัญหา ในการก่อสร้าง เนื่องจากเป็นพื้นที่ป่าสมบูรณ์จึงต้องคำนึงถึงทรัพยากรธรรมชาติที่ให้อยู่อย่างสมบูรณ์ รัฐบาลจึงมีนโยบายชัดเจนให้มีการปรับลดพื้นที่การก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ อย่าให้มีผลกระทบต่อธรรมชาติ ขอยืนยัน ว่าโครงการดังกล่าวเกิดขึ้นอย่างแน่นอน และจะลงพื้นที่ตรวจสอบกับกรมชลประทานเพื่อดูพื้นที่ โดยจะสร้าง ให้อ่างเก็บน้ำมีความยาวกว่า 160 กิโลเมตร เพื่อกระจายน้ำไปโดยรอบอำเภอกันทรลักษ์อย่างทั่วถึง ซึ่งรัฐบาลจะชดเชยเยียวยาผู้ที่บุกรุกเข้าอาศัยในพื้นที่ป่าที่จะใช้สร้างอ่างเก็บน้ำ และจะชดเชยอย่างเป็นธรรม เมื่อมีการเจรจาขอให้ประชาชนมีการยินยอม อ่างเก็บน้ำก็จะสามารถสร้างได้โดยเร็ว ส่วนประชาชนที่ได้รับ ผลกระทบ จำนวน 175 หลังนั้น รัฐบาลจะให้ผู้ที่อยู่ในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างอ่างเก็บน้ำนี้ด้วย

ซึ่งถ้าหากสร้างจะสร้างในพื้นที่ป่าที่ได้รับการอนุมัติก่อน ยังไม่สร้างในพื้นที่อุทยาน ในปีพุทธศักราช 2565 จะทำการสำรวจพื้นที่ทันที และจะของบประมาณในปีพุทธศักราช 2566 เมื่อได้รับงบประมาณจะใช้ระยะเวลาในการสร้างอ่างเก็บน้ำ 3 ปี และจะแล้วเสร็จในปีพุทธศักราช 2570

1.2.5 กระทู้ถาม เรื่อง ขอให้แก้ปัญหาคความเดือดร้อนของประชาชนจากถนนที่ชำรุดเป็นหลุมบ่อในพื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออก โดยเฉพาะเขตหนองจอก โดย นายศิริพงษ์ รัสมิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร พรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

- เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายให้ตอบกระทู้ถามติดภารกิจสำคัญ ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามดังกล่าวได้ จึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามไปในคราวถัดไป

1.2.6 กระทู้ถาม เรื่อง การเพิ่มอัตราค่าจ้างเจ้าหน้าที่ที่ทำงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ โดย นายนิรุต ขำนุรักษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพัทลุง พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายให้ตอบกระทู้ถามติดภารกิจสำคัญ ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามดังกล่าวได้ จึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามไปในคราวถัดไป

1.3 กระทู้ถามแยกเฉพาะ

1.3.1 กระทู้ถามแยกเฉพาะเรื่อง ปัญหาอุบัติเหตุการจราจรของประชาชน เพราะพิษเศรษฐกิจ โดยนายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร พรรคก้าวไกล เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม

1.3.2 กระทู้ถามแยกเฉพาะเรื่อง การก่อสร้างสะพานข้ามถนนและขยายถนนเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24 ถนนโชคชัย - เดชอุดม และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 221 สายศรีสะเกษ - เขิงบันไดเขาพระวิหาร ในเขตพื้นที่อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยนายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม มอบหมายให้ นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม ซึ่งเป็นเรื่องตามระเบียบวาระ หมายเลข 1.3.2 - 1.3.3 เลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 3 ครั้งที่ 8 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2564

1.3.3 กระทู้ถามแยกเฉพาะเรื่อง ปัญหาน้ำท่วมจากการบริหารจัดการน้ำเขื่อนบางลาง โดยนายประเสริฐพงษ์ ศรนวัตร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน โดยมีนายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีเขาว์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม

1.3.4 กระทู้ถามแยกเฉพาะเรื่อง ขอให้แก้ไขปัญหาการใช้ที่ดินราชพัสดุแปลง กท. 0475 ให้กับประชาชนในพื้นที่เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร โดยนายสมเกียรติ ถนอมสินธุ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร พรรคก้าวไกล เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มอบหมายให้ นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม

(2) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

2.1 รับทราบการพิจารณาของวุฒิสภา

(1) พิจารณาและลงมติอนุมัติพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564

(2) รับทราบรายงานผลการดำเนินการตามมาตรา 10 แห่งพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ที่ประชุมรับทราบ

2.2 รับทราบรายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง การให้ความช่วยเหลือเยียวยา เด็ก เยาวชน และครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ของคณะกรรมการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย

(รายงานผลการดำเนินการตามข้อสั่งเกตของคณะกรรมการ ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 105 วรรคสี่)

ที่ประชุมรับทราบ

2.3 รับทราบสรุปผลการพิจารณาแนวทางและความเหมาะสมต่อข้อสั่งเกตและข้อเสนอแนะของสภาผู้แทนราษฎรเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือกรณีการเกิดอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้

(รายงานผลการดำเนินการตามข้อสั่งเกต ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 105 วรรคสี่)

ที่ประชุมรับทราบ

2.4 รับทราบผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษาผลกระทบจากการประกอบธุรกิจออนไลน์และการทำธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบจากการประกอบธุรกิจออนไลน์และการทำธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

(รายงานผลการดำเนินการตามข้อสั่งเกตของคณะกรรมการ ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 105 วรรคสี่)

ที่ประชุมรับทราบ

2.5 รับทราบผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การปฏิบัติตามกฎหมายของโครงการก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ และถนนยกระดับในเขตกรุงเทพมหานคร และการใช้ประโยชน์ที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย (โฮปเวลล์) ของคณะกรรมการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน

(รายงานผลการดำเนินการตามข้อสั่งเกตของคณะกรรมการ ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 105 วรรคสี่)

ที่ประชุมรับทราบ

2.6 รับทราบผลการพิจารณาญัตติกรณีชาวต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งตรวจพบการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) เพื่อเป็นแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ

(รายงานผลการดำเนินการตามข้อสั่งเกต ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 105 วรรคสี่)

ที่ประชุมรับทราบ

จากนั้น ประธานฯ ขออนุญาตที่ประชุมนำเรื่องอื่นๆ มาพิจารณาเพื่อตั้งกรรมาธิการ สามัญในคณะกรรมการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด แทนตำแหน่งที่ว่างลง ๑ ตำแหน่ง เพราะลาออก (นายไผ่ ลิกค์)

สมาชิกฯ ได้เสนอชื่อกรรมาธิการแทนตำแหน่งที่ว่างลง คือ นายยุทธนา โปธสุธน

ต่อจากนั้น สมาชิกฯ เสนอให้นำเรื่องด่วนที่ 1 – 6 ขึ้นมาพิจารณาก่อน ที่ประชุม ไม่ขัดข้อง ประธานฯ จึงนำเรื่องตามระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ 1 – 6 พิจารณาต่อจากการประชุม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 3 ครั้งที่ 8 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2564 ดังนี้

เรื่องด่วน

1. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรร่วมกันพิจารณาหามาตรการและแนวทางการแก้ไขปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากการระบาดของโรคโควิด - 19 ระลอกที่ 3 และจากการบริหารจัดการของ ศบค. เพื่อมีมติส่งให้รัฐบาลรับไปพิจารณาดำเนินการต่อไป โดย นายชลน่าน ศรีแก้ว สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดน่าน พรรคเพื่อไทย เป็นผู้เสนอ
2. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาหามาตรการและแนวทางการแก้ไขปัญหาและผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด - 19 และเสนอแนะต่อรัฐบาล ให้ยกเลิกคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 76/2563 และยุบ ศบค. เพื่อมีมติส่งให้รัฐบาลรับไปพิจารณาดำเนินการต่อไป โดย นายพิธา ลี้มเจริญรัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล เป็นผู้เสนอ
3. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแก้ไขปัญหาเยียวยา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID - 19 ในระลอกใหม่ เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชน ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบเพื่อมีมติส่งให้รัฐบาลรับไปดำเนินการต่อไป โดย นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดศรีสะเกษ พรรคภูมิใจไทย เป็นผู้เสนอ
4. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาหามาตรการและแนวทางป้องกันแก้ไขและเยียวยาการระบาดของเชื้อโควิด-19 ระลอก 3 ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น โดย นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดศรีสะเกษ และนายโอชิษฐ์ เกียรติก้องชูชัย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดชัยภูมิ พรรคเพื่อไทย เป็นผู้เสนอ
5. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาหามาตรการแก้ไขปัญหาจากการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในระลอกที่ 3 และระลอกต่อไป ทั้งในการป้องกัน ฝ้าระวัง และรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อมีมติส่งให้รัฐบาลรับไปดำเนินการต่อไป โดย นายเรวัต วิศรุตเวช สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทย เป็นผู้เสนอ
6. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเรื่อง การแก้ปัญหาการบริหารจัดการโรคโควิด - 19 ในสถานการณ์ปัจจุบันที่ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นเรื่อย ๆ จนยากที่จะควบคุมได้เพื่อให้สภาผู้แทนราษฎรอภิปรายทั่วไป และส่งให้รัฐบาลดำเนินการตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ข้อที่ 54 และข้อที่ 50 โดย นายบัญญัติ เจตนจันทร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดระยอง พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้เสนอ

สมาชิกฯ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ และตั้งข้อสังเกตในประเด็นต่าง ๆ อาทิ รัฐบาลควรสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนผู้ติดเชื้อที่รักษาตนเองที่บ้าน ว่ารัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจในปัญหาเตียงผู้ป่วยขาดแคลน พร้อมทั้งควรจัดหาฟ้าทะลายใจในเบื้องต้น การสื่อสารในภาวะวิกฤตสร้างความสับสนให้กับประชาชน เนื่องจากศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) และกรุงเทพมหานครมีการประกาศที่ขัดแย้งกันบ่อยครั้ง เป็นการซ้ำเติมกับประชาชนผู้เดือดร้อน อีกทั้ง การบริหารวัคซีนมีความผิดพลาดไม่ครอบคลุม เกิดความล่าช้า ไม่นุ่มนวลให้เอกชนจัดหาวัคซีนทางเลือก ประชาชนเดือดร้อน จนทำให้เกิดการแพร่ระบาดเพิ่มมากขึ้น รัฐบาลต้องจัดซื้อวัคซีนที่มีคุณภาพให้กับประชาชน ต้องเร่งตรวจเชิงรุก ก่อนที่จะมีการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง และเสนอให้คนไทยมาพิจารณาปัญหานี้ร่วมกัน เพื่อหาทางออกให้กับประเทศด้านท่องเที่ยว รัฐบาลช่วยเหลือยังไม่ครอบคลุมต้องคำนึงถึงทุกภาคส่วน พื้นที่ให้บริการนักท่องเที่ยวยังไม่ได้รับวัคซีนอย่างทั่วถึง ซึ่งผลกระทบของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ส่งผลให้ประชาชนขาดความเชื่อมั่นในการบริหารประเทศของรัฐบาล ขอเสนอแนะให้รัฐบาลคำนึงถึงการแพทย์มากกว่าการเมือง เพราะจะเกิดความเสียหายไม่เป็นไปตามหลักการที่ถูกต้อง ต้องมีเป้าหมายและกำหนดแผนระดับประเทศ ระดับจังหวัด และดำเนินการให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด เพื่อให้ประเทศได้ก้าวผ่านสถานการณ์นี้ไปในที่สุด สำหรับในกรุงเทพมหานครมีประชาชนจำนวนมากที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่มีเตียงรองรับเพียง 3,000 กว่าเตียง ทำให้ประชาชนไม่ได้รับการอำนวยความสะดวกเท่าที่ควร จึงทำให้ประชาชนที่ติดเชื้อจำเป็นต้องรอรอดจากโรงพยาบาลรับทำให้ผู้ป่วยบางคนต้องเสียชีวิตในบ้านพัก นอกจากนี้ มีประชาชนบางส่วนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครเดินทางมาทางเดินเท้า และปูเสื่อนอนเพื่อรอรับบัตรคิวเพื่อเข้าตรวจจุดคัดกรองโควิด-19 สำหรับในส่วนของท้องถิ่นต่าง ๆ จำเป็นต้องเตรียมความพร้อมเพื่อรับการระบาดของเชื้อโควิด-19 คาดการณ์ว่าจะมีแนวโน้มของจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในระยะเวลานี้ ชัดความสามารถของโรงพยาบาลในการรับดูแลรักษาผู้ป่วยอาจไม่เพียงพอ แนวคิดในการจัดตั้งสถานที่รักษาพยาบาล และการเตรียมระบบบริการในการดูแลผู้ป่วยจำนวนมากเป็นสิ่งสำคัญ เช่น การจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม เป็นอีกแนวทางหนึ่งในการดูแลผู้ป่วย ซึ่งอาจจัดตั้งขึ้นในบริเวณที่เป็นโรงพยาบาล หรือ สถานที่ที่ไม่ได้เป็นหน่วยงานด้านสาธารณสุขมาก่อน เช่น วัด โรงเรียน โรงยิม หรือ หอประชุมขนาดใหญ่ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง และความต้องการของชุมชน รวมถึงทรัพยากรทางสาธารณสุขที่มีอยู่ โดยจะมุ่งเน้นเรื่องการดูแลผู้ป่วยในสภาวะการณ์ที่มีการระบาด ทั้งนี้ ผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินการ คือ ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย พร้อมเรียกร้องไปยังรัฐบาลให้เร่งจัดสรรวัคซีน รวมถึงเร่งทบทวนการแก้ปัญหาระบาดที่พบว่าแพร่ไปยังพื้นที่ต่างจังหวัด เนื่องจากมาตรการปิดแคมป์คนงานก่อสร้างที่ทำให้พบการเคลื่อนย้ายแรงงานกลับภูมิลำเนา อีกทั้งขอให้มีการที่เข้มงวดต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโรค พร้อมทั้งเสนอแนะให้การเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อจากกรุงเทพมหานครไปยังภูมิลำเนาโดยการรถไฟแห่งประเทศไทย เนื่องจากการเดินทางโดยรถยนต์มีค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ นักศึกษาที่ไปศึกษาในต่างประเทศ ไม่สามารถเข้ากลับมาประเทศไทยได้ เนื่องจากอยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งนักศึกษาที่จะจบการศึกษาจากต่างประเทศภายในเดือนกรกฎาคม 2564 และหลักฐานสำคัญในการขออนุญาตเพื่อเข้าต่างประเทศ (วีซ่า) จะหมดอายุในเดือนสิงหาคม 2564 ดังนั้นขอเรียกร้องรัฐบาลให้ความช่วยเหลือให้กับกลุ่มนักศึกษาดังกล่าวด้วย ตลอดจนกลุ่มคนพิการที่ยังไม่ลงทะเบียนรับการฉีดวัคซีน เนื่องจากจากกลุ่มคนพิการบางส่วนอ่านหนังสือไม่ออก ไม่สะดวกในการเดินทางไปรับการฉีดวัคซีน ต้องเสนอให้ ศบค.พิจารณาจัดฉีดวัคซีนเฉพาะกลุ่ม และขอให้โรงพยาบาลหรือสถานีนามัยประจำตำบลมีบทบาทมากยิ่งขึ้น และควรจัดสรรงบประมาณอย่างเป็นธรรม

ให้มีรัฐสวัสดิการที่ประชาชนได้ประโยชน์อย่างแท้จริง รวมทั้งปัญหาอัตวินิบาตกรรมของประชาชน เพราะพิษเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น รัฐบาลไม่ได้กล่าวถึงการเยียวยาให้กับผู้ประกอบการ สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ประกอบการอย่างทั่วหน้า นอกจากนี้ ในสถานะฉุกเฉินของการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ขอให้รัฐบาลเปิดการจัดซื้อวัคซีนได้อย่างเสรี อาทิ ไฟเซอร์ สปุตนิก จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน เพื่อให้ประชาชนคนไทยได้รับวัคซีนที่มีประสิทธิภาพ เพราะวัคซีนซิโนแวค ที่ประชาชนคนไทยฉีดในขณะนี้ บางประเทศไม่ยอมรับ เนื่องจากไม่ได้อยู่ในโครงการวัคซีนแห่งชาติ

ผู้เสนอญัตติได้สรุปว่า สมาชิกฯ ได้เสนอเชิงมาตรการการแก้ปัญหาด้านการแพทย์ การสาธารณสุข ให้มีการจัดตั้งเคลื่อนที่เร็ว เพื่อไปสอบสวนโรคอย่างรวดเร็ว การตรวจผู้ป่วยในกรุงเทพมหานคร ที่ประชาชนควรได้ตรวจทุกคน การกระจายวัคซีน การบริหารวัคซีน ควรเป็นไปอย่างเป็นระบบ หากมีการล็อกดาวน์ต้องมีมาตรการที่ชัดเจน การส่งผู้ป่วยกลับสู่ภูมิลำเนา โดยมีมาตรการป้องกันขั้นสูงสุดในการส่งตัวผู้ป่วยไปยังจังหวัดอื่นภายใต้แผนการรองรับที่รัดกุมเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ นอกจากนี้ การบริหารจัดการโครงสร้างของ ศบค. เป็นศูนย์รวมอำนาจแต่ดูแลไม่ทั่วถึง ต้องมีการกระจายอำนาจให้กับหน่วยอื่นดูแล ซึ่งรัฐบาลต้องยอมรับในการบริหารที่ล้มเหลวและเร่งแก้ไขปัญหาโดยนำเข้าวัคซีนโดยเร็วเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ซึ่งต้องมีการนำเข้าวัคซีนที่หลากหลาย โดยวัคซีนดังกล่าวต้องมีงานวิจัยรองรับสร้างการรับรู้เกี่ยวกับวัคซีน ต้องป้องกันการนำเข้าจากต่างประเทศ เร่งการตรวจหาเชื้ออย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะกลุ่มคนงานและชุมชนแออัด ควบคุมบุคคลเสี่ยง พื้นที่เสี่ยง ตลอด 24 ชั่วโมง เร่งให้มีการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม รัฐบาลต้องกระจายอำนาจบริหารไปยังท้องถิ่นเพื่อการบริหารจัดการที่ทั่วถึง ทบทวนการทำแซนด์ บ็อกซ์ เนื่องจากไม่ได้ทำในทุกจังหวัดและประชาชนในพื้นที่ยังไม่ได้รับวัคซีนที่ครบถ้วน ด้านการเยียวยาขอให้จัดสรรเป็นเงินสดไม่สร้างเงื่อนไขผ่านแอปพลิเคชัน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อเสนอของสมาชิกฯ ทุกท่านจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน และหวังว่ารัฐบาลจะนำไปพิจารณาและเร่งแก้ไขต่อไป

เนื่องจาก สมาชิกฯ มีความคิดเห็นไปในทางเดียวกัน ประธานฯ จึงขอใช้อำนาจตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 88 ส่งเรื่องไปให้รัฐบาลพิจารณาดำเนินการต่อไป

จากนั้น ประธานฯ สั่งปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 20.56 นาฬิกา
